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1. Skóladagatal 2019-2020 

- Farið yfir skóladagatal næsta árs, skerta daga, vetrarfrí, starfsdaga o.fl.  

- Dagatalið var samþykkt.  

2. Samræmd könnunarpróf 

- Farið yfir niðurstöður samræmdra prófa í 4., 7. og 9.bekk.  

- Fljótt á litið kemur Álftanesskóli ágætlega út í öllum árgöngum miðað við landið.  

- Könnunarprófin eru fyrst og fremst stöðumatspróf fyrir hvern og einn til að vita hvað 

þarf að bæta.  

3. Skólabygging – framkvæmdir 

- Framkvæmdir ganga vel. 

- Byggingu á að vera lokið um næstu áramót. Gætum jafnvel flutt inn í nýtt húsnæði í feb. 

- Þegar framkvæmdum er lokið verða ca. 18 öryggismyndavélar inni í og við húsið.  

- Allur umgangur nemenda um svæðið er til fyrirmyndar, enginn að fara inn á 

vinnusvæðið.  

- Vegna framkvæmda er skólalóðin mjög lítil en allt gengur samt mjög vel.  

4. Skólapúlsinn – niðurstöður 

- Farið var yfir nokkra þætti úr nemenda- og foreldrakönnun. 

- Fljótt á litið erum við á pari við landið en foreldrar virðast þó ekki ánægðir með 

fyrirkomulag seinna foreldraviðtals. Það er eitthvað sem Álftanesskóli þarf að skoða.  

5. Skólabyrjun – skólalok 

- Hugmynd er um að breyta skólasetningu á þann hátt að taka haustfundi strax á 

skólasetningardegi í stað þess að kalla foreldra aftur inn viku síðar.  

- Fulltrúum foreldra leist vel á hugmyndina.  

- Skólalok verða í tvennu lagi fyrir utan 10.bekk en ekki þrennu eins og verið hefur.  

6. Önnur mál 

- Ráðningar standa yfir, ljóst er að einhverjar breytingar verða. 

- Spurt um skólasálfræðing og hvort nem. geta leitað til hans. Sálfr. kemur eftir þörfum en 

við erum með nemendaráðgjafa og námsráðgjafa fyrir nem. 
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